

# มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 90 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

## ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาใหม่ประเภทสอบคัดเลือกตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการดำเนินงานการรับสมัครดังต่อไปนี้

การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2557

ชำระเงินผ่านทางช่องทางของการชำระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 13 มกราคม 2557

การสอบวัดความรู้ สอบวิชาพื้นฐานทั่วไปและสอบวัดแววความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา วันที่ 17 มกราคม 2557

(ต่อหน้า 2)

อาจารย์โสภณ ชุมทองโต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และร่วมพิธีทอดกฐิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-13.00 น. ณ วัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ประกาศเลือกตั้ง ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ประกาศการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภา  
คณาจารย์และข้าราชการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานนิติการและการ  
เจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ออก  
เสียงเลือกตั้ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 การ  
เลือกตั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา  
08.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานนิติการ  
และการเจ้าหน้าที่ หรือ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

## ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรีธรรมราช จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช  
จำกัด กำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจ  
สอบกิจการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ  
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ผู้ใดประสงค์จะใช้  
สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าให้แจ้งความประสงค์ไปยัง  
สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2556  
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้ง  
แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และสามารถใช้สิทธิ์  
เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช  
จำกัด

## ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาใหม่ประเภทสอบคัดเลือกตรง (ต่อจากหน้า 1)

การสอบสัมภาษณ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์  
พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม  
2557 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานตัว  
นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  
[www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

ขอเชิญชมผู้สนใจทั่วไป ชมการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย  
เรื่อง “แลอาเซียนผ่านเลนส์ อินฟราเรด” โดยอาจารย์หมู  
(อาจารย์วีระพันธ์ ไชยศิริ) ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคม  
การถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  
2556 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 19

## สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการ “น้ำ...กลั่นจากความคิด”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชิญชมนิทรรศการ “น้ำ... กลั่นจากความคิด” (Bottled Water Putting thoughts On H2o) ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณชั้น 1 หอสมุดกลาง

ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขวิทยุญ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์ว่านิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการขนาดย่อมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “น้ำดื่ม” ที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ในโลกยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและวิถีการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ บวกกับปัจจัยทางลบเรื่องมลพิษของสิ่งแวดล้อมทำให้ “น้ำดื่ม” กลายเป็นสมบัติล้ำค่าทำให้น้ำดื่มเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดจนเกิดช่องทางการขายใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และกลั่นตัวเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ในปี พ.ศ. 2554 คาดการณ์ยอดขายน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง สองพันหกหรือล้านบาท ด้วยความตระหนักดังกล่าวทำให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดนิทรรศการ “น้ำ” กลั่นจากความคิด” ขึ้นมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มาตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลิตและออกแบบสินค้าอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริโภคที่ยั่งยืน

นิทรรศการนี้จัดขึ้นวันแรกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทั่วไปเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

เริ่มต้นด้วยข่าวดีดี สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ (14 พ.ย.) ป้ายสองโมง ที่ห้องอเมริกาอินเตอร์ จะมีการบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพของไฮเซน ฟาร์มานี นักถ่ายภาพฝีมือระดับโลก จะบรรยายในหัวข้อ พหุวัฒนธรรมผ่านเลนส์ (Multiculturalism through the lens) พร้อมโชว์ภาพถ่ายที่ได้ไปตระเวนถ่ายมาจากทั่วโลก งานนี้ไม่ต้องห่วงสำหรับท่านที่ไม่แข็งแรงด้านภาษาเพราะจะมี อาจารย์อนิรุฑ ชุมสวัสดิ์ มาแปลอังกฤษเป็นไทยให้ฟังกันแบบสบายหายห่วง

เวทีการอภิปรายคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ศาลากลาง นครศรีธรรมราช ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ขึ้นเวทีปราศรัยกันอีกรอบท่ามกลางพลังมวลชนที่มาร่วมคัดค้านกันเหนียวแน่น

18 - 22 พฤศจิกายน นี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์-ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 “มหาชัยเกมส์” โดยจะมีพิธีเปิดในเย็นวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ พร้อมกับงานเลี้ยงรับรอง หอประชุมมหาวิทยาลัย กีฬาที่แข่งขันในครั้งนี้มี 4 ประเภทดังนี้ ฟุตบอลทีมชาย จำนวน 5 ทีม แข่งที่ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย ส่วนอีก 3 ประเภทที่เหลือทั้งเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย วอลเลย์บอลทีมชาย และบาสเก็ตบอลทีมชาย เนื่องจากสนามในมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงไปใช้ที่สนามกีฬาจังหวัด แทน

มาติดตามข่าวสารของคนในวงการเดียวกันบ้าง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังจาก ดร.สาคร สร้อยสังวาล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ครบวาระการ รักษาการแทนหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่เนื่องจากยังมิได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ใดเป็น อธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เป็นผู้รักษา การแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ส่วนคณะผู้บริหารร่วมดำเนินงาน มีดังนี้ นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.สาคร สร้อยสังวาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.วราภรณ์ ชื่อ ประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สාරวยรีน รักษาการ แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก ผศ.กิตติ พงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือวันทำบุญและให้อภัย วันที่ชีวิตได้กำไร คือวันที่ ตั้งใจทำ ‘ความดี’ ” สวัสดีค่ะ